



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า  
เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘ วรรค ๑ (๓)(๔) ได้กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ได้กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายในการป้องกันกับนโยบายในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า จึงได้กำหนดมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า มีรายละเอียดดังนี้

๑. การมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ของการบริหาร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนคติ ความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลรวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา

๒. ระดับการมีส่วนร่วม

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าดังนี้

ระดับที่ ๑ การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานและมีหน้าที่เสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้

ระดับที่ ๒ การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ระดับที่ ๓ การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะที่ประชาชนเข้าใจมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างแท้จริง

ระดับที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ เป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของประชาชน โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก แนวทางแก้ไข

๓. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วม

- (๑) กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า และรายงานประจำปีเพื่อให้ผู้บริการและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ
- (๒) กำหนดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีผลต่อการพัฒนาหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย
- (๓) จัดกิจกรรมเพื่อโปรตรโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานตามความเหมาะสมของบริษัทในการดำเนินงานนั้นๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อสาธารณะ
- (๔) กำหนดให้หน่วยงาน ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับแก้ไขการดำเนินงานหน่วยงาน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวีรยุทธ รวยพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า